

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

## ธรรมท่านไม่หลอกให้ตกนรก

สรุปเงินสร้างเจดีย์วัดอโศการามถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เมื่อวานนี้ เงินจากอุดร ๗๐๔,๐๐๐ บาท จากกรุงเทพฯ ๕๐๖,๕๐๐ บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๑๑๐,๕๐๐ บาท นี่จะต้องให้ได้ล้าวก่อนจะออกเดินทางไปวัดอโศฯ เราเตรียมมัดทุกระเป่าไว้แล้ว เงินอย่างน้อยต้องให้ได้หนึ่งล้าน แต่นี้ได้หนึ่งล้านแล้วก็ไม่ค่อยอะไรนั้ละ เราจะไปถามข้อเท็จจริงทุกอย่างจากวัดอโศฯ ขาดเหลือเท่าไรๆ แล้วจะมาพิจารณากันอีกที ไม่ใช่บ่อยๆ นะไม่ทราบที่ล้านแหละวัดอโศฯ เรารวบรวมไปจากวัดป่าบ้านตาดมาถึงทางนี้ตะกั้นไป ๒๒ ล้านกว่าแล้วนะ ไม่นับอันนี้ ๒๒ ล้านกว่าวัดอโศฯ ไม่ใช่เล่นนะ จากนั้นก็จะมารวมอยู่ในเราหมด

ลำพังวัดอโศฯ จะไปไม่รอด จะตกค้างอยู่นั้น ให้อีแร้งอีกาบินเฉียวไปเฉียวมาว่าเนาแล้วควรเป็นอาหารก็ยังไม่เนา เห็นหูกกระดิกๆ อยู่ แล้วบินกลับไปกลับมาอยู่นั้นละ เราเลยจะไปชำระอีแร้งอีกา จึงมารวบรวมกัน นี่ท่านทองก็ว่าจะกลับวันพรุ่งนี้วันที่ ๒๔ ให้โทรไปถามให้ชัดเจนนะ ท่านทองจะกลับมาถึงวัดอโศการามเวลาเท่าไรวันพรุ่งนี้ นี่เราก็จะไปให้ทราบเรื่องราวของเจดีย์วันพรุ่งนี้ ให้โทรไปถามให้ชัดเจนนะว่าท่านทองจะกลับมาถึงวัดอโศการามเวลาเท่าไรวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้เราจะไปเอาเงินไปมอบ แล้วก็ถามถึงเรื่องปัจจัยขาดเหลือเท่าไรให้เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้

วันที่ ๒๕ เรากลับแล้วนี่ ท่านทองจะมาวันที่ ๒๔ จะทันกันอย่างไรหรือไม่ ไม่ทันถ้ามาถึงตอนค่ำตอนเย็น ท่านทองควรจะมาหาเราก็กี่ให้มา ถ้าธรรมดาท่านทองต้องมาถ้าไม่เชื่อจนเกินไป พูดให้มันชัดเจน เราเคยดูท่านทองตลอด ท่านทองไม่ได้ฉลาดนะว่างี้เลย ไม่สมศักดิ์ศรีของวัดอโศการามซึ่งเป็นวัดใหญ่นะ ว่าจริงๆ เราไม่เหมือนใคร ดูลักษณะเชื่อๆ เช่ๆ ว่าจริงๆ แหะเรา มานี้ถ้าเราไปถึงนั้นท่านทองอาจมาถึงตอนเย็นก็ได้แล้วก็เลยจะปล่อยให้เรื่องผ่านไป ถ้าเป็นเราไม่ผ่าน จะตามให้ถึงเลย ก็ครูบาอาจารย์ทั้งองค์มาช่วยเหลือเต็มกำลังใช้ไหม เราจะมาเอื้อยอ้ายอยู่ไม่ได้นะ ถ้าเป็นเราแล้วฝั่งเลย พอถึงนั้นปั๊บเตรียมมาเลยถ้าไม่ทัน แต่นี้จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรก็มันเชื่อ

นี่ตามจริงๆ ไม่ใช่เล่นๆ เราก็จะไปให้ทัน วันพรุ่งนี้ให้ได้ทราบเรื่องราวเจดีย์มีอยู่เท่าไรเราจะประมวลมาพิจารณาช่วยเหลือ ไม่ใช่อะไรนะ ท่านจะมาจากอินโดนีเซีย วันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะมาเวลาเท่าไรมาถึง แต่เราฉันทันเสร็จแล้วเราก็จะไป ในราวจวนเที่ยงหรือเที่ยงเราก็ไปถึงวัดอโศการาม ถ้าท่านมาก่อนก็จะทราบเรื่องราวกันเรียบร้อย แล้วก็ประมวลทั้งหมดมาพิจารณาอีกต่อไป ถ้าท่านทองยังไม่มาก็พลาดละที่นี้ ถ้าหาก

ว่าท่านทองมาตอนเย็นท่านทองต้องมาหาเราให้ได้ความชัดเจน เพราะทราบแล้วว่าวันที่ ๒๕ เราจะกลับ ก็ทราบกันชัดเจนอยู่แล้ว (กำลังโทรอยู่ครับ) เออ ถามให้ชัดเจนซี จะมาเอื่อยๆ ไม่ได้แน่กับเรา เราจริงจิงทุกอย่าง ดูเรื่อยแหละท่านทอง เอาเรื่อยกับท่านทอง เราไปดูเรื่อยนะ

นี่ก็ว่าจะมาวันที่ ๒๔ แล้วก็ยังไม่ทราบ ให้โทรให้ทราบว่าจะมาถึงวัดโศกการาม เวลาประมาณเท่าไร ให้ติดต่อเสีย ถ้าหากว่ามาไม่ทันเราตอนที่เราไป ท่านทองมาตอนเย็นต้องมาหาเรา ประมวลบัญชีมาพร้อมเลย บอกอย่างนั้นเลยนะ (ครับ) ถ้าสมมุติว่าเราไปนี้ท่านทองยังไม่มาเรากลับมาก่อน แล้วท่านทองกลับมาแล้วให้รวบรวมบัญชีเจดีย์เท่าไร ขาดเหลือเท่าไร เรียบร้อยแล้วให้มาหาเราในวันพรุ่งนี้ตอนเย็น เพราะวันที่ ๒๕ เราก็จะกลับแล้วนี่ เราจะรวบรวมบัญชีทั้งหมด ขาดเหลือเท่าไรจะได้พิจารณาต่อไป

โอ้ มันหนักทุกแง่ทุกมุมนะเรา ไปที่ไหนทำอย่างนั้นละ เรื่องช่วยโลกนี้ช่วยตลอดเลย ไปที่ไหนหมุนตัวๆ ช่วยทั้งนั้น อย่างนี้ละ นี่ก็ไปทางวัดโศฯ บ้างทางไหนบ้าง เราเป็นแต่เพียงผู้ซื่อบอกเท่านั้น ไปทางไหนๆ เอ้า แยกไปๆ ทำประโยชน์ให้โลกเรานี้บาทเดียวไม่เคยแตะไม่ยุ่ง อย่างนั้นนะเราช่วยโลกจริงๆ ช่วยด้วยความพอแล้วในหัวใจของเรา ไม่มีอะไร เราช่วยโลกที่ขาดแคลนมากมาย ไปที่ไหนยุ่งไปหมดด้วยความขาดแคลน จึงช่วยเต็มกำลังทุกแห่งๆ

วันพรุ่งนี้ไม่ไปไหนละ เหนื่อย พักผ่อนเสียก่อน วันพรุ่งนี้จะไปวัดโศฯ วันที่ ๒๕ ก็กลับ วันที่ ๒๖ ก็ต้องไปจังหวัดเลย เทศน์ที่จังหวัดเลย จากนั้นมาวันที่ ๕ มีนาคม หรืออะไร ไปเทศน์ที่วัดหลวงพ่อบ้าน อย่างนั้นละเราได้อยู่เมื่อไร หมุนตลอด นี่ก็เป็นกังวลอยู่กับท่านทองจะมาทันหรือไม่ทัน ที่สำคัญก็คือว่าท่านทองมาในวันพรุ่งนี้ต้องมาหาเรา รวบรวมบัญชีของเจดีย์มาพร้อมเลย ให้ทราบชัดในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ถ้าจะให้เหมาะสมจริงๆ ก็ให้ได้พบกับเราที่วัดโศฯ เลยนั้นแน่นอน ตามมาที่หลังเป็นปลีกเป็นย้อยอีกแหละ

ที่เราได้อุตสาหะพยายามเจดีย์วัดโศกการามนี้ เราเทิดทูนครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะ เจดีย์นี้ถึงขั้น เรื่องเจดีย์จริง ๆ เราไม่เคยริเริ่ม ไม่เคยก่อเคยสร้างขึ้นมา แต่เมื่อเวลาทำลงไปแล้วเรื่องราวก็ประมวลเข้ามาหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งๆ ที่จะมาวัดโศกการาม ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุๆ นั่นคือพระอรหันต์แต่ละองค์ๆ เราจะรวมมาที่วัดโศกการามที่เจดีย์หลังนี้ละ เราจะอาราธนาท่านมาให้หมด เราจะพยายามเองให้ได้มาทุกองค์ๆ แล้วก็มาประดิษฐานที่นั่นให้ลูกหลานไทยเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปเรื่อย ๆ เราจึงได้อุตสาหะพยายามเทิดทูน ตกลงเราเลยรับภาระเรื่องเจดีย์นี้ จะให้เป็นเจดีย์ของพระอรหันต์ในสมัย

ปัจจุบัน พุดอย่างปางไม่สงสัยเลย คือจะเอาอิฐของครูบาอาจารย์ที่อิฐของท่าน กลายเป็นพระธาตุเรียบริ้อยแล้วมารวมอยู่ที่นั่น บรรจุเจดีย์ของพระอรหันต์ในสมัย ปัจจุบันซึ่งมีไม่น้อยนะที่ล่วงไปแล้ว ก็มีไม่น้อยเหมือนกัน

แต่ที่ยังมีชีวิตอยู่มิใช่ พระที่ท่านทรงมรรคทรงผลอยู่ในป่าในเขา ส่วนมากต่อ มากก็คือลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งนั้น อยู่ในป่าในเขา ท่านตัดวงเอาจมรรคผลนิพพาน ด้วยการทำความพากเพียรอยู่ในป่าในเขาตลอดมา ท่านเจียบๆ อยู่อย่างนั้นนะ เวลา จำเป็นจริงๆ ท่านก็ออกมาเสียทีหนึ่งจากหัวหน้าที่สั่งให้มา เช่นอย่างวัดโคศฯ ประชุม ใหญ่พวกเทวทัตจะมาทำลายศาสนานั้นนะ ปี พ.ศ.เท่าไรท่านหลังไหลออกมา ลำบาก ลำบนท่านก็ต้องออกมาเพราะหัวหน้าสั่ง หัวหน้าคือใคร ก็คือเรา เนะก็อย่างนั้นแหละ ท่านก็มาประชุม ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบริ้อยแล้วท่านก็กลับไปเจียบเลยเวลานี้ ท่านภavana ของท่าน

มรรคผลนิพพานมีอยู่กับผู้ปฏิบัตินะ ไม่ได้มีอยู่ตามตู่ตามหีบตามคัมภีร์ไบบลาน ที่เรียนจดจำมาแล้วก็มาท่องบ่นเหมือนนกขุนทอง แก้วเจ้าขาๆ ไม่ทราบว่าจะแก้วเจ้าขา เป็นยังไง มีมากเรียนมา เรียนธรรมกลายเป็นโลกไปหมด เรียนธรรมเพื่อขึ้นเพื่อภูมิ เพื่อกิเลสตัดหาไปเลย ไม่ได้เรียนธรรมเพื่อปฏิบัติธรรม นี่ละเราวิตกวิจารณ์มาก จน จะตายเท่าไรยังวิตกวิจารณ์ ใครจะเป็นบ้า เอ้า เราสมัครเป็น เป็นบ้าด้วยความเมตตา สงสารเป็นห่วงใยโลก เอา เป็นเราไม่ว่า มีแต่เรานี่ละพูดเปรี้ยวๆ ไม่สะทกสะท้านกับสิ่ง ไต สิ่งเลวร้ายมันเต็มทั่วแผ่นดินแผ่นดินหญ้า ธรรมที่เป็นเครื่องชะล้างในหัวใจของชาว พุทธเรามีน้อยมากทีเดียว จนจะไม่มีเหลือของวิเศษในพุทธศาสนา ไม่มีใครปฏิบัติหยาบ ยกออกมาโชว์ในหัวใจของตัวเอง

มีแต่เรียนๆ หนังสือธรรมะธัมโมเลยกลายเป็นกิเลสไปหมด เรียนมากก็ ตีความหมายเพื่อกิเลส มนต์เองของมันนะเป็นความหมายไปเลย เรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ เป็นกิเลสไป สำคัญตนว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ ทะนงตน นั่นกิเลส เห็นไหมละ ธรรมแท้เรียน ได้มากเท่าไรจะเข้ามาแก้ตรงนี้ๆ จิงว่าเรียนเพื่อปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสถูกต้อง แต่เรียน เพื่อขึ้นเพื่อภูมิอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลส เป็นเรื่องของโลกล้วนๆ ไปเลย เดียวนี้มี แต่อย่างนั้น เราไม่อยากจะแยกออกมาว่ามีภาคปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ มีน้อยมาก จึงไม่ อยากจะพูดเลย ที่มีน้อยมากนี่ละผู้ทรงมรรคทรงผล คือจำนวนน้อยมากนี่ มีน้อยเมื่อไร อยู่ในป่า

วงกรรมฐานท่านทราบได้ดี วงกรรมฐานด้วยกันท่านทราบได้ดี องค์กรไหนเป็น ยังไงๆ ปฏิบัติในป่าในเขา เพราะวงกรรมฐานเป็นเหมือนกับครอบครัวกรรมฐาน ท่าน จะพูดกันอยู่ในวงครอบครัวของท่านเท่านั้น ออกจากนั้นไปหูหนวกตาบอดไปเลย เฉย

ธรรมเป็นอย่างนั้นนะไม่ยากโอ้อยากอวด ไม่มี แต่ธรรมกับใจสว่างไสวอยู่ตลอดเวลา มีน้อยเมื่อไรทุกวันนี้ ส่วนมากอยู่ทางภาคอีสาน พุดให้ชัดเจน เพราะต้นตออยู่ที่นั่น ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งก็หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ต่อจากนั้นมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้รับการอบรมจากท่าน ก็กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมา มีน้อยเมื่อไร อยู่ที่ภาคอีสาน

เพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงอยู่ที่นั่นมากก็เพราะแม่เหล็กเครื่องดึงดูด คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่ทางโน้นมาก และสถานที่บำเพ็ญก็สะดวกสบาย มีป่ามีเขาลำเนาไพรสมบูรณ์ ท่านจึงชอบอยู่ทางโน้นๆ นานๆ ท่านจะออกมาที่หนึ่งๆ นี่ละท่านผู้ทรงมรรคทรงผล ให้จำเอาเสีย เราไม่ได้มาโกหกโลกนะ เราอยู่ในวงปฏิบัติทราบชัดหมด บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายอยู่ในแถวไหนๆ ที่ใดๆ มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในด้านภูมิ อรรถภูมิธรรมต่างกันอย่างไรบ้าง รู้ตลอด เพราะท่านบำเพ็ญตลอดเวลา ท่านก็ได้มรรค ได้ผลมาตลอดเจียบๆ ท่านทำอย่างเจียบๆ

นี่ละศาสนาจะยังเหลืออยู่ มีภาคปฏิบัติเป็นแนวหน้า ประชาชนผู้ตั้งใจเคารพบูชาปฏิบัติตามท่านก็เดินตามหลังกันไปๆ ศาสนาจะยังเหลืออยู่อย่างนี้ มีแต่คัมภีร์ไบเบิลไม่ต้องพุดแหละ เต็มอยู่ในคัมภีร์ก็เป็นตัวหนังสือเป็นไบเบิลเป็นกระดาษไปเสีย ไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลเหมือนที่เรียนมาแล้วออกไปปฏิบัติ แล้วเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมา สดๆ ร้อนๆ โสดา สกิทา อนาคา อรหันต์ สดๆ ร้อนๆ กับผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลสถานที่เวล่ำเวลามีตแจ้งอะไร ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัติมีอยู่แล้วมรรคผลนิพพาน รอเสมอๆ เป็น อกาลิโก ไม่เลือกกาลสถานที่เวล่ำเวลา ผู้ปฏิบัติดีเป็นดีตลอด ผู้ปฏิบัติชั่วเป็นชั่วตลอดไป

ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเอนเอียง มันเอนเอียงตั้งแต่เรื่องกิเลส ร้อยส้นพันคมหลอกหลวงโลก โลกก็โง่ด้วย ชั่วมันอย่างง่ายตาย ตายไม่เข็ดไม่หลาบก็คือสัตว์โลกที่วิ่งตามกิเลส ให้มันตัดสันดานเอาๆ ตกนรกอเวจีเพราะอะไร ก็เพราะอำนาจของกิเลส หลอกนั่นซิ ธรรมท่านไม่หลอกให้ตกนรก มีแต่บอกให้ไปสวรรค์ทั้งนั้น ก็คิดดูอย่างไหลลงนรก มีแต่เรื่องกิเลสหลอกทั้งนั้น ผู้ที่พ้นทุกข์ไปสวรรค์นิพพานมีแต่ธรรมท่านตั้งๆ ไป

นี่เราก็จวนจะตายแล้ว อยู่ได้กี่วันละ เทศน์วอกๆ อยู่อย่างนี้ ท่านทั้งหลายให้จำนะ คำพูดของเราเป็นที่แน่ใจไม่สงสัย ถอดออกมาจากหัวใจที่แม่นยำแล้ว จึงไม่ผิดพลาด ไม่สงสัย การเทศนาว่าการไม่ว่าธรรมะขั้นใดไม่ผิด ถอดออกมาจากหัวใจๆ เลยที่เป็นที่แน่ใจแล้ว ขอให้พากันตายใจลงใจปฏิบัติ บาปบุญนรกสวรรค์มีเป็นพื้นเพ มากก็ก๊ปกี่กัลป์แล้ว อย่าไปลบไปล้างถ้าไม่อยากฉิบหาย ใครอยากฉิบหายก็ เอา ไปลบ

ล้าง พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ยอมรับหมดเรื่องบาปเรื่องบุญ นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน ว่ามีอยู่ดั้งเดิม ฟังซิว่ามีอยู่ดั้งเดิม เราเกิดมาเมื่อสองสามวันนี้ไปเก่งกล้า สามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ไปหาลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์จมนะ ถ้าไม่ยอมจมอย่าไปลบล้างคำสอนของนักปราชญ์ ซึ่งเป็นคำสอนที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว

คำพูดคำจาของเราเนี่ยมันปากอมซี่ ซี้โลก ซี้โกรธ ซี้หลง อยู่ในหัวใจของเรา พูดออกมาก็เป็นปากอมซี่ไปหมดใช้ไม่ได้นะ เลอะเทอะไปหมด ปากอมธรรมเหมือนพระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลายนั้น ประกาศออกตรงไหนสว่างจ้าชุ่มเย็นไปหมด จำเอา เอาละเท่านี้พอ ให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

*FM 103.25 MHz*